

**คณะ/สาขาที่รับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นกรณีพิเศษ**

รหัส	คณะ/สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติทางการศึกษา /เงื่อนไขและสิทธิพิเศษ
10101	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	15	คุณสมบัติ 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.75 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ ดังนี้ - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 2.75 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 16 นก. - กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 8 นก. เงื่อนไขและทุนสนับสนุน 1. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 2. หากในภาคการศึกษาถัดๆ ไป นักเรียนมีผลการเรียน (คะแนนเฉลี่ยสะสม) ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ
10200	คณะวิทยาศาสตร์ (แยกรับเป็น 3 กลุ่ม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 หรือ ค่าย 2	10	1. คุณสมบัติทั่วไป (ทั้ง 3 กลุ่ม) 1.1 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ศึกษาของ ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมของศูนย์สอวน. อื่น ๆ และจาก สถาบัน สสวท. 1.2 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เท่านั้น 1.3 ไม่เป็นโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 1.4 มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความขยันหมั่นเพียร 2. คุณสมบัติเฉพาะ (กลุ่มที่ 1) เป็นผู้ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 หรือ ค่าย 2 เงื่อนไขและทุนสนับสนุน ไม่สนับสนุนทุนการศึกษา
	กลุ่มที่ 2 เป็นผู้แทนของศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน.) - ผู้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน.) ที่ได้รับเหรียญรางวัล		คุณสมบัติเฉพาะ (กลุ่มที่ 2) - ผู้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน.) ที่ได้รับเหรียญรางวัล เงื่อนไขและทุนสนับสนุน สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
	- ผู้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน.)ที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล		- ผู้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน.) ที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล เงื่อนไขและทุนสนับสนุน สนับสนุนค่าหอพักตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,200 บาท ต่อเดือน
	กลุ่มที่ 3 เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ		คุณสมบัติเฉพาะ (กลุ่มที่ 3) - เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เงื่อนไขและทุนสนับสนุน 1.สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 2.สนับสนุนค่าหอพักตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,200 บาทต่อเดือน

เงื่อนไขและการขอใช้ทุน

ผู้ที่ยื่นขอสัญญาเข้าศึกษา จะต้องทำสัญญากับคณะฯ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้

1. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการฯ จะต้องยื่นขอสัญญาการเป็นนักศึกษาและประเภทวิชาที่จะศึกษา ในคณะวิทยาศาสตร์ ตามแบบฟอร์มยื่นขอสัญญา ภายในเวลาที่กำหนด
2. ผู้ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา จะได้รับการสนับสนุนในภาคการศึกษาแรกเข้า และได้รับการสนับสนุนในภาคการศึกษาถัดไป โดยมีเงื่อนไขจะต้องได้ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละภาคการศึกษา
3. ผู้ได้รับการสนับสนุนค่าหอพัก จะได้รับการสนับสนุนในภาคการศึกษาแรกเข้า และได้รับการสนับสนุนในภาคการศึกษาถัดไป โดยมีเงื่อนไขจะต้องได้ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในแต่ละภาคการศึกษา
4. ในระหว่างรับทุนของโครงการฯ ในทุกระดับ จะต้องไม่สมัครหรือรับทุนอื่นใด ที่เป็นประเภททุนเดียวกัน การสมัครและการรับทุนอื่นที่ซ้ำซ้อนกัน จะถือว่าทำผิดต่อสัญญา เว้นแต่จะแจ้งให้โครงการฯ ทราบก่อนสมัครและรับทุน เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเสียก่อน
5. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่คณะฯ จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่มีข้อยกเว้น หากไม่มีเหตุอันควร ผู้ที่หลีกเลี่ยงและละเลย จะถูกตัดสิทธิ์ที่พึงได้จากโครงการ หรือถูกตัดทุน
6. ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่โครงการฯ กำหนด หรือที่คณะกรรมการฯ จะกำหนดต่อไปในภายหลัง การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะถือว่าผิดสัญญา
7. ผู้ที่ลาออกจากโครงการฯ ก่อนสำเร็จการศึกษา หรือทำผิดสัญญาอันเป็นเหตุให้ต้องยุติการศึกษา หรือออกจากโครงการฯ กรณีผู้ที่ได้รับทุนจากคณะฯ จะต้องชดใช้เงินคืนคณะฯ เป็นเงินทั้งหมดที่ได้รับไปพร้อมเบี้ยปรับอีก 1 เท่า การพ้นสภาพทุน หรือออกจากโครงการ โดยมีต้องชดใช้ทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ

สัญญาการรับทุน

รายละเอียดข้อผูกพันกับโครงการฯ มีปรากฏในเอกสารสัญญาการรับทุนในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาตาม โครงการรับนักศึกษาจากผู้เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อยื่นขอสัญญาเข้าศึกษา ให้ผู้รับทุน ศึกษาเอกสารสัญญาให้เข้าใจและลงนามในสัญญาพร้อมกับผู้ปกครอง

หมายเหตุ

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้ที่ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-288114 หรือ E-mail :kittayaporn.k@psu.ac.th / ID line : @0491mvhu

รหัส	คณะ/สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติ /เงื่อนไข/ สิทธิพิเศษ
10301	คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์	1	คุณสมบัติ - รับนักเรียนที่ผู้แทนของศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ระดับชาติ และได้รับรางวัลเหรียญทอง หรือเหรียญเงิน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์/เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์ เท่านั้น
10401	คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	1	คุณสมบัติ 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 2. มี GPA และหน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 นก. - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 21 นก. - กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 7 นก. คุณสมบัติเฉพาะ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรง และไม่มี ความบกพร่องทางการได้ยินแบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ใน วิชาชีพ (มีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน โดยใช้แบบฟอร์มของคณะ พยาบาลศาสตร์นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

รหัส	คณะ/สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติทางการศึกษา /เงื่อนไขและสิทธิพิเศษ
10501	คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	1	มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.75
10502	สาขาวิชาการตลาด	1	
10503	สาขาวิชาการจัดการไมซ์	1	
10504	สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	1	
10505	สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต	1	
10506	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	2	1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 2. มี GPA และหน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 นก. - กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 7 นก.
10507	สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)	5	1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 2. มี GPA และหน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 นก. - กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.25 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 7 นก.
10508	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	1	1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 2. มี GPA และหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ดังต่อไปนี้ - กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 7 นก.
10601	คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	2	คุณสมบัติ 1. มี GPAX (ม.4-ม.6) รวม 5 ภาคการศึกษา ในรายวิชา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.50 3. หนังสือรับรองผ่านการเข้าค่าย สอวน. เงื่อนไขสิทธิพิเศษ ทุนสนับสนุนการศึกษา มีการจัดสรรทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาของคณะฯ หากนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของทุนสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้เมื่อเข้ามาศึกษาในคณะแล้ว
10602	สาขาวิชาสัตวศาสตร์	2	
10603	สาขาวิชาวาริชศาสตร์	5	
10901	คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร	10	คุณสมบัติ 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 2. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 3.00 เงื่อนไข/สิทธิพิเศษ ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เป็นอันดับแรกของแต่ละสาขาวิชาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาแรกและภาคการศึกษาถัดไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาเกิน 2.75 ในภาคการศึกษาแรก และมีผลการเรียนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาถัดไปเกิน 3.00
10902	สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ	10	
10903	สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร	2	

ลำดับ ที่	คณะ/สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติ /เงื่อนไข/ สิทธิพิเศษ
11101	<u>คณะนิติศาสตร์</u> สาขานิติศาสตร์	5	<u>คุณสมบัติ</u> มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.00
11201	<u>คณะเศรษฐศาสตร์</u> สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	2	<u>คุณสมบัติ</u> 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 3. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 - กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
11401	<u>คณะเทคนิคการแพทย์</u> สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	10	<u>คุณสมบัติ รับนักเรียนที่เรียนชั้นวิทยาศาสตร์</u> 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 -ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.25 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.25 - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 นก. - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 3.25 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 22 นก. <u>เงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ และ ความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัคร</u> 1. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือ ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ดังต่อไปนี้ 1.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 1.2 เป็นโรคติดต่อในระยะอันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 1.3 เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 1.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 1.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินที่ความถี่ 500-2000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ลำดับที่	คณะ/สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติ /เงื่อนไข/ สิทธิพิเศษ
	<p>คณะเทคนิคการแพทย์ (ต่อ) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์</p>		<p>1.6 มีความคิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างที่ดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์</p> <p>1.7 มีความคิดปกติในการแยกสีอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งผู้สมัครทุกรายจะต้องมีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน โดยจักษุแพทย์รับรองว่า “ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) โดยนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์</p> <p>ในกรณีที่มีปัญหาการวินิจฉัยคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ตัดสินและถือเป็นผู้ตัดสิน หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ หรือความพร้อมทางการศึกษาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้ลงทะเบียนเข้าศึกษาแล้ว ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา</p> <p>หมายเหตุ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคนส่งใบรายงานตรวจสอบสภาพร่างกาย รายงานตรวจตาบอดสี รายงานการตรวจความบกพร่องของการได้ยินแบบถาวร ไปที่ e-mail : Kittiwat-r@psu.ac.th ภายในวันสอบสัมภาษณ์ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์และผลสอบเป็น โมงะ</p>
11502	<p>วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง</p>	2	<p>คุณสมบัติ</p> <ol style="list-style-type: none"> เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50 มี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 นก. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 18 นก. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 9 นก. มีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา โดยได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ(29) ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน (ให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

ลำดับที่	คณะ/สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติ /เงื่อนไข/ สิทธิพิเศษ
11601	คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์	2	คุณสมบัติ 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 เท่านั้น 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 3. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 3.00 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 4. มีหนังสือรับรองผ่านการเข้าค่าย สอนน. ไม่จำกัดสาขา โดยต้องผ่านค่าย 2 เท่านั้น เงื่อนไข 1. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 2. ผู้มีสิทธิ์สอบต้องผ่านการตรวจร่างกาย และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
20101	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์	1	คุณสมบัติ 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 2. มี GPA ในกลุ่มสาระ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 10 นก. - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 20 นก.
20102	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	1	
20103	สาขาวิชาฟิสิกส์	1	
20104	สาขาวิชาชีววิทยา	1	
20105	สาขาวิชาเคมี	1	คุณสมบัติ 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 2. มี GPA ในกลุ่มสาระ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 10 นก. - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 20 นก. 3. ผ่านการคัดเลือกโครงการ โอลิมปิกวิชาการ สอนน. สาขาเคมี อย่างน้อย 1 ค่าย เงื่อนไข/สิทธิพิเศษของคณะศึกษาศาสตร์ ให้ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร โดยนักเรียนต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกภาคการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์
20201	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	5	คุณสมบัติ 1. เป็นผู้ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 หรือ ค่าย 2 หรือได้รับเลือกเป็นผู้แทนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50
20202	สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตพืช)	5	
20203	สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตสัตว์)	5	
20204	สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์	5	
20205	สาขาวิชาเคมี - ชีววิทยา	5	

ลำดับที่	คณะ/สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติ /เงื่อนไข/ สิทธิพิเศษ
20206	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ	5	คุณสมบัติ 1. เป็นผู้ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 หรือ ค่าย 2 หรือ ได้รับเลือกเป็นผู้แทนเข้าแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50
20207	สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมสีเขียว	5	
20208	สาขาวิชาฟิสิกส์	5	
20209	สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร	5	
20210	สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง	5	
20601	คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (พื้นฐานวิทย์)	1	1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.75 2. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 นก. - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 18 นก. - กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 7.5 นก.
20602	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (พื้นฐานศิลป์)	1	1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.00 2. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 นก. - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 10 นก. - กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 7.5 นก.
20603	สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ	1	มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.00
30101	คณะการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการการบริการ	2	คุณสมบัติ 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.50 2. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
30102	สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว	2	
30103	สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว	2	
สิทธิพิเศษ/เงื่อนไข			หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 แล้ว หากมีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ จะได้รับทุนการศึกษาจากคณะ ดังนี้ 1. มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.50 จะได้รับทุนการศึกษาจากคณะฯ จำนวน 10,000 บาท 2. ขณะที่ศึกษาในคณะฯ จะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 15 นก./ภาคการศึกษา หรือ ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่คณะฯ กำหนด (ไม่รวมภาคการศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานหรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ) และจะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 จะได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท ทุกภาคการศึกษา โดยรวมไม่เกิน 6 ภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร 3. หากในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษา ไม่สามารถรักษาระดับเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ได้ ถึงแม้ว่านักศึกษาจะมี เกรดเฉลี่ยสะสมเกิน 3.50 ในภายหลัง ให้ถือว่าสิทธิ์การได้รับ ทุนการศึกษาเป็นอันสิ้นสุด

ลำดับที่	คณะ/สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติ /เงื่อนไข/ สิทธิพิเศษ
30201	คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ : จีน	4	คุณสมบัติ 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
30202	นานาชาติศึกษา : สาขาวิชาจีนศึกษา	1	
30203	นานาชาติศึกษา : สาขาวิชาเกาหลีศึกษา	1	
30204	นานาชาติศึกษา : สาขาวิชาไทยและอาเซียนศึกษา	1	
30205	นานาชาติศึกษา : สาขาวิชายุโรปศึกษา	1	
30301	คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม	5	คุณสมบัติ 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.25
30302	สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม	5	
30303	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง	5	
30501	วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์	5	คุณสมบัติ 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.25 หมายเหตุ มีทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร โดยสามารถติดตามรายละเอียดในการสมัครรับทุนดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของคณะ
30502	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)	5	
30503	สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)	5	
40101	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	6	คุณสมบัติ - ต้องมี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.25 (ทั้ง 3 กลุ่ม) กลุ่มที่ 1 รับนักเรียนที่เข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 กลุ่มที่ 2 รับนักเรียนที่เข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 2 กลุ่มที่ 3 รับนักเรียนที่เป็นผู้แทนของศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ (สอวน.) หรือ ผ่านการคัดเลือกจาก สสวท. เงื่อนไข กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ไม่มีทุนสนับสนุน สิทธิพิเศษ กลุ่มที่ 3 1. ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,000 บาท/ภาคการศึกษา
40102	สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ		
40103	สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม		
40104	สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม		
40105	สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน		
40106	สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย		
40201	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	5	คุณสมบัติ - ต้องมี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.25 (ทั้ง 3 กลุ่ม) กลุ่มที่ 1 รับนักเรียนที่เข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 กลุ่มที่ 2 รับนักเรียนที่เข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 2 กลุ่มที่ 3 รับนักเรียนที่เป็นผู้แทนของศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ (สอวน.) หรือ ผ่านการคัดเลือกจาก สสวท. เงื่อนไข กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ไม่มีทุนสนับสนุน สิทธิพิเศษ กลุ่มที่ 3 1. ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท/ภาคการศึกษา
40202	สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ		
40203	สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ		
40204	สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว		
40205	บัญชีบัณฑิต		

ลำดับที่	คณะ/สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติ /เงื่อนไข/ สิทธิพิเศษ
40301	โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	3	คุณสมบัติ - ต้องมี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.25 (ทั้ง 3 กลุ่ม) กลุ่มที่ 1 รับนักเรียนที่เข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 กลุ่มที่ 2 รับนักเรียนที่เข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 2 กลุ่มที่ 3 รับนักเรียนที่เป็นผู้แทนของศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ (สอวน.) หรือ ผ่านการคัดเลือกจาก สสวท. เงื่อนไข กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ไม่มีทุนสนับสนุน สิทธิพิเศษ กลุ่มที่ 3 1. ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,000 บาท/ภาคการศึกษา
40302	สาขาวิชาทรัพยากรประมง		
40303	สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร		
40401	วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ	2	คุณสมบัติ - ต้องมี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.25 (ทั้ง 3 กลุ่ม) กลุ่มที่ 1 รับนักเรียนที่เข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 กลุ่มที่ 2 รับนักเรียนที่เข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 2 กลุ่มที่ 3 รับนักเรียนที่เป็นผู้แทนของศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ (สอวน.) หรือ ผ่านการคัดเลือกจาก สสวท. เงื่อนไข กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ไม่มีทุนสนับสนุน สิทธิพิเศษ กลุ่มที่ 3 1. ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท/ภาคการศึกษา
40402	สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)		
40403	สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (สองปริญญา)		
40404	สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)		
50101	คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง	1	คุณสมบัติ 1. ผ่านการอบรมค่าย 1 ของโครงการ สอวน. 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.75 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่า 2.50 สิทธิพิเศษ/เงื่อนไข - ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
50102	สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล	1	
50103	สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต	1	
50201	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม	1	

หมายเหตุ

“เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

1. นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรข้อกำหนดและเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนด

**ปฏิทินการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
(สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2565**

วัน - เดือน -ปี	รายละเอียดกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มี.ค. 2565	นักเรียนยื่นใบสมัครได้ที่ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เลือกคณะที่จะเข้าศึกษาได้ คนละ 1 คณะ/สาขาวิชา เท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.posn.or.th และที่เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th
25 มี.ค. 2565	มูลนิธิ สอวน. รวบรวมใบสมัครของนักเรียนส่งให้กับมหาวิทยาลัย
20 เม.ย. 2565	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th
28 เม.ย. 2565	นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคณะ/สาขาวิชา ไปสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ คณะ/วิทยาเขตที่ได้รับคัดเลือก
2 พ.ค. 2565	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th
4 - 5 พ.ค. 2565	ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
9 พ.ค. 2565	มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th (เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS แล้วเท่านั้น)
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://reg.psu.ac.th
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://reg.psu.ac.th